

Số: /BC-UBND

Tân Giang, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả xử lý các ý kiến cử tri gửi về kỳ họp thứ 2,4,5 HĐND phường

I. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ HAI:

Câu 1: Đề nghị UBND Phường phối hợp với công ty cổ phần môi trường đô thị hàng tháng cung cấp danh sách những hộ dân trên địa bàn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và những hộ không phân loại để tổ dân phố tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân không thực hiện?

Kết quả xử lý:

Phân loại rác thải tại nguồn hàng tháng, hàng năm đều được UBND phường chỉ đạo triển khai rất cụ thể, đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ phường, Công ty Cổ phần môi trường đô thị thực hiện tốt việc kiểm tra phân loại rác thải tại nguồn, thông qua kiểm tra đã trực tiếp nhắc nhở những hộ không phân loại đồng thời tổng hợp danh sách chuyển các Tổ dân phố, Chi hội Phụ nữ các Tổ dân phố để tiếp tục tuyên truyền vận động; những tháng đầu năm 2023 do có sự biến động cán bộ phụ trách môi trường nên việc phối hợp với Cán bộ Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Tĩnh trong việc cung cấp danh sách các hộ không phân loại rác thải không được thường xuyên, chưa đầy đủ; sau khi ổn định cán bộ phụ trách môi trường đã duy trì việc kiểm tra phân loại kết hợp với việc nhắc nhở các hộ chưa phân loại và gửi danh sách qua Chi hội phụ nữ các Tổ dân phố trực tiếp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở. Kết quả phân loại cụ thể: năm 2021 đạt 80%; năm 2022 đạt 84%; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 61%.

Câu 2: Hiện nay đoạn đường Nguyễn Thiếp đi qua TDP6 bãi đỗ xe (Ngày cũng như đêm) Xe cộ dày đặc để đảm bảo ATGT và cảnh quan đường phố cũng như khu nhà văn hóa TDP6. Đề nghị UBND phường có biện pháp giải quyết.

Kết quả xử lý:

Đã chỉ đạo CAP và đội TTĐT tham mưu giải quyết. Cụ thể:

Công an phường đã báo cáo Công an thành phố Hà Tĩnh, tham mưu UBND thành phố kê thêm các điểm đỗ xe dọc tuyến đường đúng quy định.

Tham mưu Công an thành phố Hà Tĩnh có văn bản gửi các cơ quan đóng trên tuyến đường Nguyễn Thiếp đề nghị phối hợp nhắc nhở cán bộ công nhân viên và khách đến giao dịch đỗ xe đúng nơi quy định. Đối với Công an tỉnh hàng ngày cử cán bộ điều lệnh kiểm tra, nhắc nhở việc đỗ xe của cán bộ chiến sỹ.

Công phường Tân Giang, thường xuyên phối hợp với Đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát về trật tự giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thiếp, nhắc nhở, xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định.

Sau khi có sự nhắc nhở, chấn chỉnh việc dừng đỗ phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Thiếp cơ bản gọn gàng, đúng quy định; không còn tình trạng đậu hàng 2, hàng 3 lấn chiếm lòng lề đường như trước đây. Tuy nhiên do tuyến đường ngắn, có nhiều cơ quan cấp tỉnh đóng nên lượng phương tiện của cán bộ, công

nhân viên và công dân đến giao dịch đông nên việc xử lý nhiều khi chưa được triệt để, nhất là những lúc có Hội nghị, các cuộc họp có đông đại biểu về tham dự.

II. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ TƯ:

Câu 1: Đề nghị UBND phường kiểm tra, có phương án nạo vét, nâng cấp tuyến mương giữa TDPI, 2, 3 (tuyến mương phía sau nhà ông Lược đến nhà ông Huy (TDP1))

Kết quả xử lý:

- Về việc nạo vét mương: UBND phường đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 3 kiểm tra cụ thể, sau khi kiểm tra đã yêu cầu Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 3 huy động nhân dân triển khai nạo vét khơi thông dòng chảy, tuy nhiên đến nay hai tổ dân phố chưa họp dân để thống nhất phương án triển khai thực hiện.

- Đối với việc nâng cấp tuyến mương UBND phường đã đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2023-2025 nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận vì qua kiểm tra hiện trạng tuyến mương này đang còn sử dụng được, mặt khác nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần phải xác định cụ thể, phải xếp theo thứ tự ưu tiên và ưu tiên cho các công cấp thiết. Trường hợp xét nhu cầu, nguyện vọng và đáp ứng đầy đủ kinh phí của tất cả những hộ dân trên tuyến này cần phải đầu tư xây dựng mới thời gian tới UBND phường sẽ khái toán cụ thể và giao Tổ dân phố 1, 3 họp nhân dân đăng ký chương trình mục tiêu hàng năm để được hỗ trợ theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Câu 2: Ngõ 8 đường Nam Ngạn đã đổ bê tông nhưng chưa có điện chiếu sáng. Đề nghị UBND phường kiểm tra, có ý kiến đề xuất với điện lực thành phố để triển khai lắp đặt.

Kết quả xử lý:

Công trình Quy hoạch hạ tầng xen dầm dân cư TDP 10 đến nay đã được thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, UBND phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ trình UBND thành phố chấp nhận nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng, ngày 25/5/2023 UBND thành phố đã kiểm tra, nghiệm thu. Sau khi UBND thành phố có văn bản chấp nhận kết quả nghiệm thu, UBND phường sẽ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực này.

III. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ NĂM:

Câu 1: Đề nghị UBND phường Tân Giang làm việc với Công ty điện lực thành phố Hà Tĩnh xử lý các kiến nghị (Đề nghị UBND phường cho biết lộ trình để xử lý).

+ Đầu năm 2021, điện lực Hà Tĩnh thay thế các cột điện (cột ly tâm thay cho các cột chữ H) tại các ngách 8, 10, ngõ 13, đường Hải Thượng Lãn Ông (TDP2 cũ). Tuy nhiên, đến nay, các cột điện chữ H và dây điện (cũ) trên cột điện không còn sử dụng chưa được tháo dỡ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sinh hoạt của nhân dân tại khu vực này. Đề nghị Điện lực thành phố triển khai tháo dỡ các cột điện không còn sử dụng?

+ Tại ngõ 26 đường Nguyễn Công Trứ có 4 cột điện, tuy nhiên 4 cột điện này không nằm trên 1 đường thẳng (02 cột đầu, cuối nằm phía đối diện nhà dân còn 02

cột ở giữa nằm bên phía nhà dân). Để đảm bảo an toàn lưới điện và mỹ quan đô thị, đề nghị Điện lực thành phố di dời 02 cột điện này sang phía đối diện nhà dân?

+ *Đề nghị xử lý dứt điểm cột điện cũ, dây điện sát tường rào và nhà dân. Gây nguy cơ mất an toàn tại ngõ 3, đường Nguyễn Tất Thành?*

+ *Dây điện và các loại dây mạng kéo qua ngõ 1, đường Nguyễn Hữu Thái thấp dẫn đến khi có sự cố nhất là cứu hỏa, chữa cháy xe không vào được?*

+ *Đề nghị di dời cột điện cuối ngõ 4, đường Đặng Dung vì có thể gây tai nạn cho người đi đường do chướng ngại vật đi và đã bị rạn nứt có thể gãy đổ. Việc này đề nghị nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết.*

Kết quả xử lý:

Trong các năm 2021, 2022, 2023, trên cơ sở kiến nghị của TDP 1, TDP3, TDP4 và một số tổ dân phố khác trên địa bàn. UBND phường đã có nhiều văn bản đề nghị UBND thành phố và Công ty Điện lực quan tâm khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân¹. Điện lực thành phố đã rà soát và phối hợp với UBND phường kiểm tra cụ thể tại các địa bàn. Đến nay một số vị trí đã được xử lý như cột điện tại góc đường Nguyễn Tất Thành và ngõ 2 Nguyễn Tất Thành, di dời cột điện chiếu sáng tại ngõ 30 Hải Thượng Lãn Ông, di dời cột điện cạnh hộ bà Minh, và ông Hòa tại Ngõ 20 Nguyễn Công Trứ, di dời cột điện tại số nhà 270 Nguyễn Công Trứ,... Việc triển khai rà soát, thay thế, điều chỉnh để phù hợp với mỹ quan đô thị, đảm bảo sự an toàn cho các hộ dân có hệ thống điện đi qua phải được tính toán cụ thể, có kế hoạch, lộ trình, kinh phí, thời gian và phù hợp với điều kiện thực tế tại các khu vực; thời gian tới UBND phường tiếp tục đôn đốc và phối hợp với Điện lực thành phố chỉnh trang các tuyến phố trên địa bàn phường.

Câu 2: *Hiện nay trên địa bàn TLG 3, TDP10 có một số hộ đoạn mương đã hư hỏng, một số hộ dân lấn chiếm phần trên nắp mương để sử dụng, đề nghị UBND phường kiểm tra, có hướng xử lý?*

Kết quả xử lý:

- UBND phường đã giao cán bộ chuyên môn phối hợp tổ dân phố 10 kiểm tra thực tế các tuyến mương trên địa bàn TLG 3, TDP10. Sau khi kiểm tra các tuyến xuống cấp, hư hỏng UBND phường đã giao TDP 10 tổ chức họp các hộ gia đình có liên quan đến các tuyến mương xuống cấp hư hỏng và các hộ liền kề để thống nhất xin chủ trương bổ sung vào chương trình mục tiêu năm 2023. Tuy nhiên đến nay TDP 10 chưa báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

- Đối với các hộ lấn chiếm trên mương UBND phường đã yêu cầu các hộ gia đình dời dọn các vật dụng, che chắn lấn chiếm trên mương, đến nay một số hộ gia đình đã tự giác tháo dỡ, dời dọn bên cạnh đó còn nhiều hộ chưa chấp hành, vì lực lượng xử lý vi phạm trên lĩnh vực này trong thời gian qua mỏng, phải kiểm nhiệm và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách khác nên chưa kịp thời xử lý triệt để các vi phạm trên các tuyến mương này. Để đảm bảo sự công bằng, thống nhất, đảm bảo mỹ quan đô thị, UBND sẽ hoàn thiện quy trình, củng cố hồ sơ và xử lý đúng quy định trong thời gian tới.

¹ Văn bản số 62/UBND ngày 10/4/2020 về việc rà soát hệ thống cột điện và đường điện; số 172/UBND ngày 04/9/2020 V/v kiểm tra xử lý cột điện hư hỏng tại tổ dân phố 2, phường Tân Giang; văn bản số 89/UBND ngày 20/5/2022 về việc đề nghị xem xét di dời chỉnh trang các cột điện hạ thế trên địa bàn phường; văn bản số 66/UBND ngày 29/5/2023 của UBND phường Tân Giang về việc đề nghị xử lý các cột điện hạ thế tại các TDP;....

Câu 3: Nhà văn hóa TDP8 (cũ) được xây dựng vào năm 2018, đã huy động nguồn lực từ nhân dân với số tiền gần 300 triệu đồng tổ dân phố đã đóng nộp lên UBND phường; đến nay nhà văn TDP 8 (cũ) chưa được bàn giao, một số hạng mục vẫn chưa được hoàn thành. Đầu năm 2020, sau khi sáp nhập TDP8 và TDP9 4 thành Tổ dân phố 89, lấy nhà văn hóa TDP9 (Cũ) làm nhà văn hóa TDP89. Do nhà văn hóa TDP8 (Cũ) chưa được bàn giao, nhân dân chưa được sử dụng nên đề nghị UBND phường trả lại số tiền nhân dân đã đóng góp để tổ dân phố trả lại cho nhân dân.

Kết quả xử lý: Công trình Nhà văn hóa TDP8 (cũ) được khởi công xây dựng vào năm 2018 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực từ nhân dân TDP 8 (cũ). Công trình thi công đến nay cơ bản đã hoàn thành (*chỉ còn phần tam cấp phía sau*) nhưng đơn vị Thi công không tiếp tục thi công và phối hợp để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. UBND phường Tân Giang đã nhiều lần đôn đốc Đơn vị thi công phối hợp thực hiện, đến tháng 5/2023, đơn vị mới phối hợp cung cấp hồ sơ hoàn công, UBND phường đang trình Phòng QLĐT chấp thuận nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và trình UBTP thẩm tra quyết toán công trình. Sau khi công trình được UBND Thành phố phê duyệt quyết toán hoàn thành, UBND Phường thực hiện theo dõi quản lý theo quy định hiện hành.

Về phần huy động nhân dân theo cơ chế dân chủ xây dựng nhà văn hóa TDP8(cũ) với số kinh phí gần 300 triệu đồng, hiện nay UBND Phường đã thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành giai đoạn cho đơn vị thi công là đúng quy định nên việc trả lại kinh phí cho nhân dân là không có cơ sở.

Câu 4: Tuyến đường từ nhà ông Trần Quang Việt đến nhà bà Nguyễn Thị Lan dài 250m có từ lâu. Hiện nay ách tắc tại đoạn gia đình ông Hồ Việt Anh. Cử tri ở đây phản ánh nhiều lần. UBND phường đã kiểm tra và 03 lần có Giấy mời gia đình ông Hồ Việt Anh lên làm việc nhưng gia đình không hợp tác. Cử tri TDP89 xin hỏi: phân đường này UBND phường đã hợp thức hóa cho ông Hồ Việt Anh chưa? Hướng xử lý đoạn đường này như thế nào? Khi nào thì xử lý? (Cử tri TDP89).

Kết quả xử lý:

UBND phường đã làm việc với ông Hồ Việt Anh nhiều lần, tuy nhiên, do các hồ sơ liên quan chưa đủ căn cứ, nguồn gốc đất từ phường Thạch Quý chuyển về và thời điểm cấp giấy chứng nhận năm 2009 cho ông Anh cần phải kiểm tra hồ sơ thật cụ thể vì vậy chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận.

Để đảm bảo tiêu thoát nước đối với khu vực này, thời gian qua UBND đã chỉ đạo và ông Hồ Việt Anh đã tổ chức nạo vét đường (*đoạn đường nằm trong khuôn viên nhà ông Hồ Việt Anh*) đảm bảo không có ách tắc tại đoạn đường này.

Trên đây là báo cáo của UBND phường Tân Giang về việc giải quyết ý kiến cử tri gửi về kỳ họp thứ 2, 4, 5 HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- T² Đảng ủy (B/c);
- T² HĐND, UBND, UBMTTQ;
- Các ban, các đại biểu HĐND;
- Tổ dân phố;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hiệp

